

Tòa nhà thương mại kính mái hiên 12mm trong suốt mờ kính cường lực kính cường lực giá nhà máy

Mái hiên kính, còn được gọi là mái vòm kính, cung cấp các tính năng hấp dẫn và thiết thực cho các tòa nhà và đã trở thành sự bùng nổ mới nhất trong thị trường trang trí ngoài trời, đặc biệt là trang trí văn phòng.



Ưu điểm của tán cửa ngoài

1. Ánh sáng tự nhiên đi qua khu vực lối vào để làm cho tòa nhà tỏa sáng.
2. Cung cấp bảo vệ: Giữ thời tiết ra khỏi cửa khi vào và ra.
3. Mang đến cho bạn một logo của mặt tiền, phong cảnh đặc biệt với hình dạng phẳng hoặc cong, thiết kế trong suốt hoặc màu sắc.

Kính cường lực 12mm cho tán cây

Hình dạng kính: phẳng 12 mm [kính cường lực](#) hoặc kính cường lực cong 12 mm, có sẵn.

Loại kính: kính cường lực trong suốt 12mm cho tán cây, kính cường lực 12mm màu xanh lá cây cho tán cây, kính cường lực đồng 12mm cho tán cây, kính cường lực in màn hình 12mm cho tán cây, kính cường lực màu xám 12mm, v.v.

Products name 产品名称	CurvedTemperedglass 弯钢化玻璃
Thickness 厚度	4-19mm
Maximum size 最大尺寸	2440mmX8000mm
Minimum Radius Range 最小弯钢半径	5-6mm R>=450mm; 8mm-10mm R>=650mm; 12mm-19mm R>=1200
Features 特性	It has same safety and ability of anti-impact with flat tempered glass, but has a higher intensity for the wind pressure and bending than the flat tempered glass.
Certification 认证资质	CCC, ISO, CE, AS/NZS2208

Các mẫu khác nhau mang đến một thiết kế đặc biệt

An toàn: Mái che lối vào được xác định bằng kính trên cùng. Việc lựa chọn sản phẩm chống va đập và có độ bền cao là kính an toàn cường lực 12mm rất cần thiết. Ngay cả khi nó bị hư hại bởi bên ngoài, các hạt nhỏ sẽ không gây hại cho cơ thể con người.

Mạnh mẽ hơn: kính cường lực 12mm, mạnh hơn 4-5 lần so với kính nổi 12mm, đó là kính an toàn hoặc kính an toàn.

Kích thước tối đa: 3300x18000mm, có thể được sản xuất theo bất kỳ kích thước tùy chỉnh nào để đáp ứng yêu cầu của bạn.

Xử lý đặc biệt: khoan, đánh bóng, đánh dấu và in ấn. Tất cả mọi thứ có thể được thực hiện hoàn hảo cho bạn.

KXG LASS cửa kính an toàn chất lượng cao

--- Kính cường lực dày 8 mm dày 10 mm cho mái hiên tán. Kính cường lực 12mm phẳng hoặc kính cường lực 12mm cong mang đến cho cửa ra vào của bạn một tầm nhìn đặc biệt.

---[Kính cách nhiệt](#) cũng có thể được sử dụng tán thủy tinh, chẳng hạn như kính cách nhiệt 4 + 9a + 4mm, kính cách nhiệt 5 + 9a + 5mm, kính cách nhiệt 6 + 12a + 6mm.

--- Kính dán nhiều lớp cũng là một trong những loại kính trần phổ biến nhất, như mái kính nhiều lớp 4 + 4mm, mái kính nhiều lớp 5 + 5 mm, mái kính nhiều lớp 6 + 6 mm, hình phẳng hoặc cong, mái kính trong suốt, mái kính màu, tán kính màn hình lụa, vv Chúng tôi có thể làm cho nó đáp ứng yêu cầu của bạn.